

Source : **ผู้จัดการรายวัน**

Date : ๒1 ส.ค. 2561

Page : 10

No : 61070175

นายกฯคุยทูตลาวร่วมพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

ผู้จัดการรายวัน360 - นายกฯ คุย "ทูตลาว-เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซีย" ส่งเสริมความร่วมมือแรงงานตามกฎหมาย ร่วมพัฒนาพลังงานไฟฟ้า แลกเปลี่ยนข่าวกรองป้องกันก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ

เวลา 09.30 น. วานนี้ (28 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแสง สุชะทิว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

หลังการหารือ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ กล่าวยินดี ที่เอกอัครราชทูต สปป.ลาว เข้ามาดำรงตำแหน่งในไทยอีกครั้ง หลังจากเคยประจำการ ที่สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทยมาก่อน ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์การทำงานในไทยที่ผ่านมามาจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย - สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นได้ นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ฝากความระลึกถึง ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ของ สปป.ลาว มาในโอกาสนี้ด้วย

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือด้านแรงงาน โดยรัฐบาลไทยยินดีส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกำชับถึงการดำเนิน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายแสง สุชะทิว เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่ทำเนียบรัฐบาล วานนี้ (28 ก.พ.)

การให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การป้องกันการถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง รวมทั้งการได้รับสวัสดิการสังคมด้วย

นอกจากนี้ ไทยยินดีสนับสนุนนโยบายการเป็นจุดเชื่อมโยงในภูมิภาคของลาว และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งสองประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน ขณะที่ด้านพลังงาน เอกอัครราชทูต สปป.ลาว เน้นย้ำนโยบายเขตเตอร์แห่งเอเชียของ สปป.ลาว ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมความ

มั่นคงทางพลังงานของไทยได้ ขณะที่ฝ่ายไทยประสงค์ให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อสองประเทศ

ต่อมาเวลา 11.00 น. วันเดียวกันนี้ นายนิโคโล ปาตรูเชฟ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกัน

พล.ท.วีรชน เปิดเผยผลการหารือว่า นายกฯ แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการ

บิณฑบาตอพยพ ประสบอุบัติเหตุตกจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และแสดงความเสียใจต่อสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ แคว้นกาเดสสถาน พร้อมขอประณามการกระทำครั้งนี้ของกลุ่มผู้ก่อการร้าย

พร้อมกันนี้ นายกา กล่าวต้อนรับและยินดีที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซีย เดินทางเยือนไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างกัน นอกจากนี้ นายกา ยังได้แสดงความชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย ที่มีความกว้างขวางและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสำเร็จ ของการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการหรือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซีย ครั้งที่ 4 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันหลายระดับ และในทุกมิติด้านความมั่นคง ตลอดจนจะกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันการค้าการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งฝ่ายรัสเซียเห็นว่า ควรมีการดำเนินการทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี นายกา พร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายรัสเซียในประเด็นด้านความมั่นคงในทุกมิติ และเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข่าวกรองระหว่างกันให้มากขึ้น รวมทั้งการติดต่อประสานงานเร่งด่วน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันที่

นายกา ยังกล่าวด้วยว่า ในปี 2562 ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงหวังว่าฝ่ายรัสเซีย จะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในกรอบต่างๆ ของอาเซียนที่ประเทศไทย และดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับอาเซียนต่อไป และหวังว่าการเจรจาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย จะมีความคืบหน้าสอดคล้องกับการเติบโตของอาเซียนต่อไป นายกา ยังขอให้รัสเซียพิจารณาสนับสนุนสินค้าจากประเทศไทย โดยไทยสามารถเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับรัสเซีย ไทยมีความพร้อมเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหาร พร้อมขอให้รัสเซียช่วยติดตามการรับรองผลการตรวจสอบโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ สัตว์ปีกและประมงด้วย ในขณะเดียวกันไทยก็พร้อมพิจารณาสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงจากฝ่ายรัสเซียเช่นกัน

ในช่วงท้ายของการหรือ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียได้กล่าวเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุม IX International Meeting of High-Level Officials Responsible for Security Matters ซึ่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.นี้ ที่เมืองโซชี และนายกา ได้ฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดี แต่ประธานาธิบดีปูติน นายกรัฐมนตรี เมดเวเดฟ และประชาชนชาวรัสเซียด้วย.